



ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี  
เรื่อง ผลการประกวดผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ได้กำหนดให้มีการประกวดผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อคัดเลือกข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขต ฯ แต่ละกลุ่ม /หน่วย ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างมีผลงานบรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ตามบทบาทและความรับผิดชอบของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานและประสบผลสำเร็จ เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นแบบอย่างได้ เพื่อประกาศ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านการศึกษาและการสนับสนุนด้านการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ดังนี้

๑. ระดับยอดเยี่ยม จำนวน ๔ ราย ได้แก่

ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	กลุ่ม/หน่วย
นายมะสอและ สารเอง	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	กลุ่มอำนวยการ
นางสาวนุรฮาญัร มุฮัมมัดมุซา	นักทรัพยากรบุคคล	กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวมาตีฮะห์ สะอิด	นักวิชาการเงินและบัญชี	กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวนิรรา สระโพธิ์	นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท.	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

๒. ระดับดีเด่น จำนวน ๙ ราย ได้แก่

ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	กลุ่ม/หน่วย
นางสาวชลธิชา เจริญสุข	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กลุ่มอำนวยการ
นางสาวพุทธรักษ์ จุลราช	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวพิชญนันท์ เพชรธณี	นักจัดกรงานทั่วไป	กลุ่มอำนวยการ
นางสาวแฉะพาฬิยะห์ หามะ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	กลุ่มส่งเสริมทางไกล ฯ
นางสาวพัทวีย์ เจงเลง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวซัลมา แยนนา	เจ้าหน้าที่ธุรการ	กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางปณยาพร อ่อนวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กลุ่มนโยบายและแผน
นางฮานิชู ปือราเฮง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสุวรรณณี มหาชัย	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ทั้งนี้ ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านการเสนอรายชื่อตามประกาศนี้ ให้ยื่นคำคัดค้านต่อสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี โดยจัดทำเป็นหนังสือโดยระบุเหตุผลผลการคัดค้านให้ชัดเจน ภายใน ๗ วัน นับแต่ วันที่ประกาศรายชื่อ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



นายประสิทธิ์ พิเศษ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี